



ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ และกำหนดวัน เวลา และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ตามประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ และกำหนดวัน เวลา และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้

(ก) รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร
มีผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ดังนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล
๑	๖๖๑๐๑	นางสาววิศรา หาญอาษา

ทั้งนี้ การตรวจคุณสมบัติ รวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครและการประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรนี้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา ได้ตรวจและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเอง ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่สมัคร ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร

(ข) กำหนดวัน และเวลาในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารอำนวยการและศูนย์ฝึกอบรมนักระบาดวิทยาภาคสนาม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา

(ค) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

๑. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม ประพฤติตนเป็นสุภาพชน ต้องอยู่เพียงลำพัง และไม่มีบุคคลอื่นรบกวน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

๓. ต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน เพื่อยืนยันตัวตนในการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอาจจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

๔. หาก...

๔. หากไม่รายงานตัวภายในวันและเวลาที่กำหนดหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ ไม่สามารถติดต่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ได้ จะถือว่าท่านละสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในครั้งนี้

๕. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ หรือผู้ใด บันทึกรูป ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ เสียง ภาพหรือทั้งเสียงและภาพ ไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดในขณะที่ทำการสอบสัมภาษณ์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลระหว่างผู้เข้าสอบสัมภาษณ์กับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา เท่านั้น หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถือว่ากระทำความทุจริต และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

๖. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบโดยเคร่งครัด

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบนี้หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบหรือต้องถูกยุติการสอบ และคณะกรรมการจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้

(ง) การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมาและทางเว็บไซต์สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา กรมควบคุมโรค <https://ddc.moph.go.th/odpc9/> หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน”

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายทวิชัย วิษณุโยธิน)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา